

ĐÔI NÉT VỀ TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN CẦN THƠ

Nhóm MVTT Hạt Cần Thơ & Vị Thanh

"Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" (Tv 136,1)



(Nhóm Hạt Cần Thơ & Vị Thanh chụp tại cổng phụ TTMV)

Trung tâm Mục vụ (TTMV) Giáo phận Cần Thơ (GPCT) tọa lạc tại số 480A, đường Cách mạng tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, trên diện tích 2 hecta, mặt tiền giáp với sông Hậu thơ mộng.

Từ năm 2011, GPCT đã dự kiến xây dựng một nơi đáp ứng tất cả các sinh hoạt mục vụ của Giáo phận. Với sự quan phòng và tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu – bốn mạng GPCT, TTMV tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên vào tháng 7/2012. Sau hai năm khởi công xây dựng, vào tháng 7/2014, TTMV đã đưa vào hoạt động với hai khu chức năng, 1 dãy nhà dành cho dự tu và ba dãy dành cho mục vụ. Trong TTMV, có một Nhà nguyện Thánh Thể lớn, một Nhà nguyện dành cho dự tu và Phòng nguyện Thánh thể. Có phòng khách, thư viện, phòng học đàn, phòng vi tính nhà bếp, ... Điều hành TTMV có Cha Antôn Vũ Văn Triết - Giám đốc TTMV; Cha Antôn Trần Đình Nam - đặc trách dự tu, và Cha Giuse Bùi Chí Cường quản lý chung.

Cha Antôn Vũ Văn Triết, Giám đốc TTMV cho biết: Trong năm, có rất nhiều sinh hoạt mục vụ của Giáo phận được tổ chức. Chỉ riêng mùa Hè năm 2015, có 28 sinh hoạt mục vụ của Giáo phận. Đặc biệt, trong năm Thánh Tâm 2015 vào mỗi thứ sáu đầu tháng, TTMV đều có Chầu Thánh Thể đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (từ 18 giờ thứ năm đến 5 giờ sáng thứ sáu). Việc lo ẩm thực cho các buổi sinh hoạt, huấn luyện, có các thầy dự tu tiếp giúp.

Ngài chia sẻ thêm: “Nhờ ơn Chúa, GPCT đã có được địa điểm, cơ sở đủ lớn và thoáng mát để tự chủ trong việc tổ chức các sinh hoạt mục vụ của toàn GP. Đặc biệt, là giới trẻ và thiếu nhi, nhờ vậy đời sống đạo của mọi thành phần dân Chúa được sống động và vui tươi hơn”.

Trong những năm tháng qua, tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Cần Thơ đã trang bị những hành trang cho nhiều thành phần dân Chúa trong giáo phận trưởng thành hơn về đức tin và có đủ nhiệt huyết ra đi loan báo Tin Mừng yêu thương "Đến với muôn dân", đặc biệt giúp mọi người vững tin rằng "Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương".

Một vài hình ảnh về Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Cần Thơ



(Cha Anton Vũ Văn Triết - Giám đốc TTMV, (đứng giữa) chụp hình chung với nhóm Hạt Cần Thơ & Vị Thanh.



Toàn cảnh TTMV GPCT nhìn từ cổng chính.



Đường vào TTMV từ hướng cổng phụ.



Bên trong nhà nguyện TTMV



Phòng hội của TTMV



Nhà nguyện của lớp dự tu



Phòng học đàn dành cho lớp dự tu



Phòng học vi tính của lớp dự tu



Khu nhà ăn của TTMV



Dãy nhà B của TTMV



Dãy nhà C của TTMV



Dãy nhà D của TTMV



Thiếu nhi Thánh Thể của Giáo phận học tập trong nhà sinh hoạt dãy A của TTMV



Thiếu nhi Thánh Thể sinh hoạt dưới sân trước dãy C



Hình ảnh của khóa Tổng quan Mục vụ Truyền Thông tại TTMV



Nhóm MVTT Hạt Cần Thơ - Vị Thanh chụp ảnh chung với Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng (Cha đồng hành với nhóm MVTT Cần Thơ, bên phải), Cha Giuse Phạm Đức Tuân (Trưởng ban MVTT Giáo phận Cần Thơ, đứng giữa).